

Chúa Nhật tuần XX mùa thường niên năm C

- ⇒ Anh em thân mến, chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu Ngài Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu. (Dt 12:1-4)
- ⇒ Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”. Lc 12, 49-53



- ⇒ “**Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ**” == Một câu nói của **Thầy chân lý/sự thật** --- thật khó hiểu!
- * thế thì ngày đầu tiên Thiên Chúa giáng sinh làm người, các thiên sứ đã hân hoan vui sướng báo tin vui cho nhân loại: “**BÌNH AN DƯỚI THẾ...**” là làm sao?
 - * câu chào đầu tiên của đức Giêsu vừa sống lại gửi đến các tông đồ/môn đệ/nhân loại: “**BÌNH AN cho Anh Em...**” là làm sao?
 - * “Thầy để lại **bình an** cho anh em, **Thầy ban bình an của Thầy cho anh em...**”(Ga 14:27) là như thế nào?

+> BÌNH AN(1) được các thiên sứ loan báo cho nhân loại đêm Ngôi Lời Nhập thể làm người,

+> BÌNH AN(2) mà Đức Giêsu chào mừng các tông đồ/môn đệ ngay khi Người sống lại từ cõi chết,

+> BÌNH AN(3) mà Đức Giêsu coi như “trối lại” cho môn đệ trước khi Người tự nguyện làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha khi bị đóng đinh và treo trên thập giá,

“**giống nhau**” và “**khác nhau**” thế nào giữa BÌNH AN (1-2-3) với BÌNH AN (4)

khi Đức Giêsu nói: *“Các con tưởng Thầy đến để đem sự BÌNH AN xuống thế gian ư? “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư?. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”*

- **Điểm Giống nhau cho cả bốn (4) BÌNH AN:**

1. “BÌNH AN (1) dưới thế...” = nhưng lưu ý là SAU câu VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI == chúng ta có thể diễn nôm : Muốn có bình an dưới thế thì điều kiện ắt có và đủ là VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI trước đã, nghĩa là mối tương giao giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật của Người PHẢI hoàn thiện, và thật sự đã toàn thiện qua Hải Nhi Giêsu vừa xuống thế làm người, VÀ mối tương giao giữa người với người – giữa tạo vật với tạo vật – nhờ đó cộng phải toàn thiện mới được hưởng BÌNH AN: thật là TRỜI hân hoan – ĐẤT tung bừng vui ca...
2. “BÌNH AN (2) cho Anh Em...” = Bao nhiêu biến cố dồn dập xảy ra cho “ông Thầy chí thánh” ngay trước mặt các tông đồ/môn đệ một lòng một dạ sẵn sàng... chết vì Thầy... chỉ biết trơ mắt nhìn, lòng đau khổ - BẤT AN - , nhưng... biết làm sao đây? Rồi cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến: ông Thầy quý yêu đã/đang nằm “nghi” trong lòng đất đã gần ba ngày đêm... Tâm hồn & trí óc của các tông đồ và môn đệ thật ... BẤT AN, nhưng kìa, Thầy chí thánh bằng xương bằng thịt hiện diện trước mặt mỗi người với lời cầu chúc hoan hỉ vui sướng: BÌNH AN cho Anh Em... [hãy TIN]



3. “Thầy ban BÌNH AN (3) cho anh em”

+>”...bình an **của Thầy**” mà Đức Giêsu “trời” lại cho các tông đồ trước khi chịu khổ nạn, và qua các tông đồ/môn đệ đã từng kề vai sát cánh với Thầy kính yêu trong suốt thời gian khoảng 3 năm, cho toàn thể nhân loại mà Người hằng trân quý và yêu thương, là thể loại BÌNH AN nào đây? – [xin mời Anh Chị Em đọc, suy niệm/suy nguyện và tự đặt mình “hiện diện” với các tông đồ/môn đệ đang nghe Đức Giêsu “trời” được thánh sử Gioan ghi lại trong các chương 14-17 để hy vọng có câu trả lời tương đối thích hợp cho câu hỏi nêu trên.]



4. **“... Các con tưởng Thầy đến để đem sự BÌNH AN (4) xuống thế gian ư? Lại là sự BÌNH AN nào nữa đây? Đức Giêsu nói tiếp và một cách nào đó trả lời ngay câu hỏi chính Người nêu lên: “... Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ...”**

+> **“... đem sự chia rẽ...”?** == Có thể chúng ta liên nghĩ đến **sự chia rẽ** đã là một hiện tượng xảy ra ngay từ nguyên thủy của “nguyên tổ loài người” – ngay từ trong vườn địa đàng, nơi mà hai ông bà tổ tiên vui sống BÌNH AN hạnh phúc nhất, cho đến khi hai ông bà vấp phải “trái cấm”: ông đổ lỗi cho bà, bà đổ lỗi cho con rắn, v.v... và sau khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, dù dân số của loài lúc bấy giờ chỉ có 4 người = “vợ chồng” Adam – Eva, hai “anh em ruột” Cain – Abel = mà **sự chia rẽ** trầm trọng đến độ đưa đến việc chiến tranh và sát hại lẫn

nhau giữa hai anh em ruột thịt! (xem STK, chương 3-4); Lễ tất nhiên sau khi giết hại nhau, “người thắng cuộc” **khó tránh những ray rức** trong tâm thần, trí óc và trái tim của chính bản thân mình. Nhà văn hào trứ danh Victor Hugo đã phôi diễn cách tuyệt vời sự “**ray rức**” đó trong tuyệt tác La Légende Des Siècles bằng hình ảnh “Cain mọi nơi mọi lúc cảm thấy MỘT CON MẮT LUÔN THEO NHÌN MÌNH” mà chúng ta thường gọi là “**Con Mắt Lương Tâm**”



+> “... **Thầy đến để đem sự chia rẽ... Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng**”.

+> Phải chăng Đức Giêsu muốn nhắc nhở một cách cụ thể, hiện sinh, tượng thanh lẫn tượng hình một sự thật mà lắm lúc anh chị em chúng ta nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung không dám/không chịu nhớ/nghĩ tới: Lương Tâm BẤT AN khi còn là nô lệ tội lỗi hay làm điều ác? Con người sống trong BẤT AN thì chắc chắn lộ ra những **sự chia rẽ** và nếu trầm trọng nặng nề hơn thì sự chém giết nhau, chiến tranh tàn phá, bóc lột cưỡng áp người yếu thế hơn, v.v... là lẽ tất nhiên.

+> “... **cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng**” = Một sự thật trong bất kỳ xã hội lớn nhỏ nào của loài người **kể từ khi loài người không tuân phục Đấng Tạo Hóa, mà lại nghe theo lời đường mật của tên gian ác độc dữ.**

+> Quả thật NẾU loài người nguyên tổ đã vâng theo lệnh của Đấng Tạo Hóa thì

làm gì có chuyện “ông đổ lỗi cho bà, bà đổ lỗi cho con rắn độc”? Làm gì có chuyện anh em ruột thịt mà lại chém giết nhau? => Nói chung làm gì có chuyện “tạo vật chống phá tạo vật? – loài người tự đánh chém nhau?” và lẽ tất nhiên làm gì có chuyện “đời là bể khổ”? trái lại BÌNH AN DƯỚI THẾ cho muôn loài muôn vật...

+> Không phải “đổ lỗi” cho ông bà nguyên tổ là xong chuyện vì ngay thời buổi hôm nay, tại đây, trên toàn cõi nhân gian, NẾU loài người tiếp nhận BÌNH AN dưới thế... và đón nhận BÌNH AN Đức Giêsu ban tặng... nghĩa là: 1- giao hảo với Thượng Đế Tạo Hóa, và 2- giao hảo giữa người với người thì vườn địa đàng vẫn tươi nở hoa trái thơm ngon, toả hương vị BÌNH AN hạnh phúc thật sự và vĩnh cửu rồi! = Mong sao!

Tựu trung: BÌNH AN (1-2-3-4) là món quà quý báu Đấng Tạo Hóa ban cho mỗi tạo vật từ nguyên thủy, và món quà đó chỉ “trường tồn vạn kỷ” khi :

1= mối tương giao giao hòa giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật bền vững như câu trong thánh vịnh diễn đạt: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (TV 62:2)



2= mối tương giao hảo giữa con người với con người – TÌNH NGƯỜI –
toàn hảo thì làm sao có thể xảy ra xung đột, chiến tranh, cưỡng bức, áp chế,
chiếm đoạt... ? = quả thật thiên đàng ở trần gian phát sinh và triển nở hoa tươi
đẹp BÌNH AN DƯỚI THẾ - Đó chính là thứ BÌNH AN thật sự



- **Điểm Khác nhau giữa ba (3) BÌNH AN (1-2-3) và BÌNH AN (4):**
 - ⇒ BÌNH AN (1-2-3) xác định cách rõ ràng và công khai món quà tuyệt hảo Đấng Tạo Hóa ban cho loài người, xuất ngay từ bản thể của Đấng Tạo Hóa = Chúa Cha – Chúa Con (qua Hài Nhi Giêsu ngày giáng sinh và thời gian công khai rao giảng Tin Mừng) - Và Chúa Thánh Thần biểu hiện Tình Yêu BÌNH AN giữa Ba Ngôi Thiên Chúa và loài người tạo vật. Món quà tuyệt diệu:
 - * ngay từ nguyên thủy mà loài người đánh mất, nay được Đấng Tạo Hóa tái lập và nhắc lại trong ngày Con hằng yêu dấu nhập thể làm người ở giữa, ở với, ở cho và ở vì loài người = BÌNH AN dưới thế...
 - * Đức Giêsu, Con hằng yêu dấu của Chúa Cha đã chiến thắng tử thần (tội ác và satan) để món quà cao quý được tỏ hiện công khai = BÌNH AN cho Anh Em...
 - * Cũng chính Đức Giêsu đã tái lập giao ước trước khi Người chịu nạn “làm giá chuộc” cho muôn người = “... Thầy ban BÌNH AN của Thầy cho các con...” và hiện diện tỏ tường từng giây phút qua phép Thánh Thể.

- ⇒ BÌNH AN (4) === “*Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian*” (Ga 14, 27)
- +> **không theo kiểu thế gian** = trải qua lịch sử của loài,
- những lần “loài người” phản nghịch chống đối Thượng Đế thì lắm lúc Thượng Đế “mắt nhắm mắt mở” nhìn loài người để loài người tìm lại sự BÌNH AN, nhưng khi “quá đáng” thì Thượng Đế “giơ cao đánh kẻ” và loài người biết sợ mà tìm lại sự BÌNH AN...,
 - những lần loài người cấu xé nhau, gây chiến đủ cách đủ kiểu, tàn sát nhau chí chóe “hoặc tao chết mày sống, hoặc tao sống mày chết...” thì chúng ta đã thấy/biết hậu quả thế nào rồi!
 - Trong những ngày cận đại, kể từ cuối tháng 2, 2022 đến nay, *bao nhiêu là biến cố đã/đang/và sẽ tiếp diễn giữa xã hội loài người đối với nhau, và cho nhau, và dùng bao nhiêu là mưu mô giáo quyết – kể cả dĩ miệng của những ngư ông trục lợi và con cò thí hám danh hám của – đối xử với nhau bất chấp sự BÌNH AN của người dân vô tội đáng và phải được hưởng trọn vẹn...*
- == chỉ có những “tâm hồn chân thật lòng ngay” mới tìm lại được sự BÌNH AN dù trong sự đổ nát, tàn phá chia rẽ...
- ⇒ “... Các con tưởng Thầy đến để đem sự BÌNH AN (4) xuống thế gian ư? Lại là sự BÌNH AN nào nữa đây? Đức Giêsu nói tiếp và một cách nào đó trả lời ngay câu hỏi chính Người nêu lên: “... Thầy bảo các con: **không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ...**” = Quả là một lời cảnh báo nhiệm lạ!

Có lẽ chúng ta thâm hiểu ý nghĩa câu Đức Giêsu nói: “*Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian*”. Giáo Hội công giáo = đặc biệt thánh giáo hoàng Gioan 23 = nói gì về BÌNH AN dưới thế (Pacem in Terris – Peace On Earth)? Nếu có giờ, xin mời ACE đọc link sau đây:

www.lasan.org/lasan-readings/english/pacem-in-terris.htm

